

สธ.พัฒนาอพ.14จว.ไกลปืนเที่ยง

กระทรวงสาธารณสุขสนองพระราชดำริพระเทพฯ พัฒนาหน่วยบริการช่วยชาวบ้าน 14 จังหวัดทุรกันดารเหนือ อีสาน ตะวันตก เปิดหลักสูตรเร่งรัด 1 ปี สร้างบุคลากรท้องถิ่นดูแลกันเอง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายวิชา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขที่ผู้ดูแลแนวชายแดนที่ จ.ตาก โดยได้มอบยาตำราหลวงผู้สูงอายุให้ครอบครัว และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 300 ชุด ให้โรงเรียน



วิชา บูรณศิริ

แพทย์ทางไกลทางอินเตอร์เน็ตหรือดาวเทียม เชื่อมโยงระหว่าง รพ.สต.กับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีแพทย์เฉพาะทางทุกโรค เพื่อให้คำปรึกษาประชาชนที่เจ็บป่วยมี อาการซับซ้อนหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้พบแพทย์ตรวจรักษาเหมือนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของความห่างไกลอีกต่อไป ขณะนี้ดำเนินการแล้วร้อยละ 90 ของพื้นที่ และ

บ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน มอเตอร์ไซด์ความดันโลหิตไฮโดรลิกสามล้อสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 126 เครื่อง จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แม่ระเมิง เพื่อดูระบบบริการประชาชนในพื้นที่ป่าเขาที่อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะความก้าวหน้าของระบบการแพทย์ทางไกล

จะได้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นในปี 2556" นายวิชา กล่าว และว่า นอกจากนี้ โรงเรียนประมาณ 5 ตำบล พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน (ศช.) ซึ่งมีอยู่แล้วประมาณ 200 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด เพิ่มความสะดวกประชาชน เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เช่น ฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นหลัก มีเครื่องมือสื่อสารเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอยู่กับ รพ.สต. โดยจัดอบรมบุคลากร ซึ่งเป็นประชาชนจากพื้นที่ หลักสูตรเร่งรัด 1 ปี ให้

นายวิชาเปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและอนามัยของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐทั่วไปได้ จึงมีพระราชดำริให้ สธ.เร่งดำเนินการพัฒนาแบบบริการในพื้นที่ทุรกันดาร ป่าเขา ที่อยู่ห่างไกล จากการสำรวจพบว่า มี 14 จังหวัด ในภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และกาญจนบุรี โดยพัฒนาศักยภาพของ รพ.สต.ต่อยอดนโยบายรัฐบาล เพิ่มคุณภาพบริการ 30 บาท ให้เข้าถึงประชาชนท้องถิ่นทุรกันดาร ที่เจ็บป่วยทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด มีคุณภาพมาตรฐานเหมือนพื้นที่ปกติ

จะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนประจำการเพิ่มเติมจำนวน 109 คน โดยจัดอบรมที่วิทยาลัยชุมชนตาก จ.ตาก ซึ่งเป็นหลักสูตรผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีได้ เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้รู้จักชุมชนเป็นอย่างดี พูดภาษาถิ่นได้ และทำงานร่วมกับ อสม.ตลอด 24 ชั่วโมง

"แห่งใดที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทน และเพิ่มศักยภาพระบบเครื่องมือสื่อสาร ติดตั้งระบบการ

ทางด้าน นพ.ปิยะมิตร เตมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ตาก กล่าวไว้ว่า ใน การผลิตพนักงานสาธารณสุขแทน เป็นความร่วมมือระหว่าง สสจ.ตาก สธ. กับวิทยาลัยชุมชนตาก โดยจะดัดนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือปีที่ 6 เข้าเรียน เป็นหลักสูตร 39 หน่วยกิต เรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข วิชาอื่นด้วย และฝึกปฏิบัติงานที่ชุมชนที่กะที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลในสังกัด สธ. เรียนวันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 26 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน

สปส. เล็งสร้างนิคมผู้สูงอายุ

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการสร้างนิคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่เกษียณอายุ และการให้ทุนเรียนแพทย์แก่บุตรผู้ประกันตนว่า ในเรื่องการทำนิคมผู้สูงอายุ (senior house) ขณะนี้ สปส. กำลังศึกษาข้อกฎหมาย และเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง

เป็นต้นว่าจะอนุญาตให้ สปส. นำเงินไปลงทุนทำโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากการลงทุนลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ จึงต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ

“การลงทุนมี 2 แนวทาง คือ 1.การนำเงินของ สปส. ไปลงทุนสร้างเป็นนิคมผู้สูงอายุเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ บ้านพัก สถานพยาบาล และสถานที่ออกกำลังกาย แล้วให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุซื้อหรือเช่า ซึ่ง

รายได้ที่เป็นกำไรก็จะนำเข้ากองทุนประกันสังคม 2.การซื้อพันธบัตรหรือร่วมหุ้นร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเงินมาสร้างนิคมผู้สูงอายุ ขณะนี้ได้เสนอเรื่องเข้าบอร์ด สปส. แต่ถูกตีกลับให้ศึกษาข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดต่างๆ ของโครงการดังกล่าว คาดว่าอีก 2-3 สัปดาห์ จะมีความชัดเจน” นายอารักษ์กล่าว และว่า ส่วนโครงการให้ทุนเรียนแพทย์กับบุตรผู้ประกันตนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ อาทิ จำนวนทุน วงเงินที่จะให้ทุน วิธีการขอและให้ทุนคืน เป็นต้น

สร.ชวนคนขับรถแท็กซี่ตรวจสุขภาพฟรี

สร้างต้นแบบมาตรฐานแท็กซี่สุขภาพดี ผู้โดยสารมั่นใจใช้บริการ



นายวิทยา นูณศิริ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลักดัน “โครงการสุขภาพดี แท็กซี่ไทย” เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตามนโยบายสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของรถบริการสาธารณะ โดยกลุ่มผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายวิทยา นูณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเปิดศักราชงานรถแท็กซี่ไทย ใส่ใจสุขภาพ ใน “โครงการสุขภาพดี แท็กซี่ไทย” หรือ Healthy Taxi ซึ่งเป็นแท็กซี่ที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย รับส่งผู้โดยสารทั้งผู้ป่วย



และคนปกติ ไร้กังวลจากโรคติดต่อว่า รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และรถสาธารณะอื่นๆ มีนโยบายสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของรถบริการสาธารณะ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558 ในแง่ความพร้อมของการจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานทางสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสนับสนุนการก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย” (Medical Hub) ของประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสุขภาพดี แท็กซี่ไทย หรือ เฮลตี้แท็กซี่ (Healthy Taxi) ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 นี้เป็นต้นไป เริ่มในรถแท็กซี่ในเขต กทม. และปริมณฑลก่อน 1,000 คันแรก ตลอดกันยายน 2555 นี้ และจะขยายผลเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

ทั้งนี้แท็กซี่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยใน 2 ส่วน ส่วนแรกคือผู้ขับขี่รถจะได้รับการอบรมและตรวจสุขภาพให้ฟรี อาทิ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเลือด ความเข้มข้นของเลือด ตรวจความดันโลหิต เอกซเรย์ปอด ฯลฯ ซึ่งขณะนี้จะกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลรัฐ 10 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน รพ.พระนั่งเกล้า รพ.สงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคทรวงอก เพื่อเปิดโอกาสให้คนขับแท็กซี่เข้ามาตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลละ 100 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป เบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ 1 พันคัน ส่วนที่ 2 คือ สุขอนามัยของรถ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสุขภาพรถแท็กซี่ตามเกณฑ์ของกระทรวงคมนาคม ในด้านมาตรฐานความสะอาดทั้งในและนอกตัวรถ ไม่มีกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้น กลิ่นบุหรี่หรือกลิ่นอื่นๆ และความปลอดภัยของรถ โดยรถแท็กซี่ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับป้ายสติกเกอร์ “ผู้โดยสารอุ่นใจ แท็กซี่ไทย ใส่ใจสุขภาพ” พร้อมเจลล้างมือ น้ำยาเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่เบาะผู้โดยสาร หน้ากากอนามัย และคู่มือการดูแลสุขภาพประจำรถ

“โครงการฯนี้นอกจากจะช่วยให้คนขับรถแท็กซี่ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารด้วย ในระยะต่อไปอาจจะจัดโครงการนี้ ให้กับคนขับรถ

แท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการที่ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติเป็นกลุ่มแรกๆ

นายวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแต่ละวันคนขับแท็กซี่ต้องให้บริการกับผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก จากสถิติกรมการขนส่งทางบก พบว่าปัจจุบันมีผู้ขับขี่ยวดยานสาธารณะมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งจะมีทั้งแท็กซี่ส่วนบุคคลและแท็กซี่เช่า นอกจากคนขับแท็กซี่จะต้องนั่งในรถติดต่อกันเป็นเวลานานแล้ว ยังต้องพบกับผู้โดยสารไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จากโรคกระเพาะอาหาร จากการทำงานอาหารไม่ตรงเวลา และไม่ถูกสุขอนามัย รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง และไขมันอุดตันในเส้นเลือด เพราะขาดการออกกำลังกาย และที่สำคัญคือการเกิดโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อได้ ทั้งจากคนขับและจากผู้โดยสารที่เป็นผู้ป่วยซึ่งมีทั้ง ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง ฯลฯ และที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ “วัณโรค” ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่มีการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี และแหล่งที่พบวัณโรคจำนวนมากคือพื้นที่แออัดต่างๆ เช่น ในเรือนจำ ชุมชนแออัด โรงพยาบาล รวมไปถึงบนรถแท็กซี่และรถโดยสาร

โครงการสุขภาพดี แท็กซี่ไทยที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาผู้ขับขี่ยวดยานแท็กซี่ให้มีความรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานแท็กซี่สุขภาพ (Healthy Taxi) ด้านอาชีวอนามัย ช่วยพัฒนาสมรรถนะแท็กซี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานแท็กซี่สุขภาพ ซึ่งขณะนี้จะกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐ 10 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดโอกาสให้คนขับแท็กซี่เข้ามาตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลละ 100 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป เบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ 1 พันคัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้ผู้ขับแท็กซี่ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานและดูแลสุขภาพพร้อมทางสุขภาพ ในฐานะผู้ที่ต้องสัมผัสชีวิตโดยส่วนมากต้องทนให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ และเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น เช่น ถ้าหากพบว่ามีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค

“เพียงเท่านี้ทั้งคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารก็จะสามารถร่วมทางกันได้อย่างสบายใจ”

www.ddc.moph.go.th